



บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาบุคลิกภาพด้านความต้องการ 15 ประเภทของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบบุคลิกภาพด้านความต้องการ 15 ประเภทของนิสิตชายหญิงที่ศึกษาอยู่คณะเดียวกัน และนิสิตที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกัน และศึกษาลำดับความต้องการของบุคลิกภาพของนิสิตในคณะต่าง ๆ

ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนิสิตปริญญาตรีที่ศึกษาในชั้นสุดท้ายของคณะต่าง ๆ สิบคณะ เป็นนิสิตชาย 255 คน และเป็นนิสิตหญิง 225 คน

การรวบรวมข้อมูลใช้แบบวัดบุคลิกภาพด้านความต้องการ 15 ประเภท อีฟพีเอสของเอเอเน เอ็ลเวิร์ค แพลโดยนางสาวละลอ พงษ์พานิช จำนวน 225 ข้อ

ส่วนการทดสอบความมีนัยสำคัญของความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของนิสิตกลุ่มต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของคะแนนบุคลิกภาพของนิสิตทั้งสิบคณะ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวประกอบกับวิธีการของคันแดน (Duncan's New Multiple Range Test)

ข้อค้นพบ

ข้อค้นพบจากการวิจัย สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อค้นพบจากการศึกษาบุคลิกภาพด้านความต้องการ 15 ประเภท ระหว่างนิสิตชายหญิงที่ศึกษาในคณะเดียวกันทั้งสิบคณะดังต่อไปนี้

นิสิตชายหญิงคณะครุศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกการเปลี่ยนแปลง การคบเพื่อนต่างเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นิสิตหญิงมีคะแนนบุคลิกภาพด้านแสดงออกและเปลี่ยนแปลงสูงกว่านิสิตชาย แต่นิสิตชายมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตหญิง

นิสิตชายหญิง คณะทันตแพทยศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการ
ในด้านการมีไมตรีสัมพันธ์ การขอความช่วยเหลือ และการคบเพื่อนต่างเพศ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ นิสิตหญิงมีคะแนนบุคลิกภาพด้านไมตรีสัมพันธ์และมีอำนาจเหนือผู้อื่นสูง
กว่านิสิตชาย แต่นิสิตชายมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศสูง
กว่านิสิตหญิง

นิสิตชายหญิง คณะนิติศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการใน
ด้านความเป็นระเบียบ การแสดงออก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นิสิตชายมี
คะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการมีระเบียบสูงกว่านิสิตหญิง แต่นิสิตหญิงมี
คะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกสูงกว่านิสิตชาย

นิสิตชายหญิง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีคะแนนบุคลิกภาพด้าน
ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน

นิสิตชายหญิง คณะแพทยศาสตร์ มีบุคลิกภาพด้านความต้องการ เข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น ขอความช่วยเหลือ และการคบเพื่อนต่างเพศ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ นิสิตชายมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
คบเพื่อนต่างเพศ สูงกว่านิสิตหญิง นิสิตหญิงมีคะแนนบุคลิกภาพด้าน
ความต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นสูงกว่านิสิตชาย

นิสิตชายหญิง คณะรัฐศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการ เข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น มีอำนาจเหนือผู้อื่น ขอความช่วยเหลือ เปลี่ยนแปลง อคติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นิสิตชายมีคะแนนบุคลิกภาพด้าน
ความต้องการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ขอความช่วยเหลือและอคติ สูงกว่า
นิสิตหญิง แต่นิสิตหญิงมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการมีอำนาจเหนือ
ผู้อื่นและเปลี่ยนแปลงสูงกว่านิสิตชาย

นิสิตชายหญิง คณะวิทยาศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการ
เปลี่ยนแปลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเพียงด้านเดียว นิสิตชายมี
คะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการเปลี่ยนแปลงสูงกว่านิสิตหญิง

นิสิตชายหญิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้าน
ความต้องการในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
นิสิตชายมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศสูง
กว่านิสิตหญิง

นิสิตชายหญิง คณะเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการ
สัมฤทธิ์ผล ขอความช่วยเหลือ ช่วยเหลือผู้อื่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นิสิตชายมีคะแนน
บุคลิกภาพด้านความต้องการสัมฤทธิ์ผล ขอความช่วยเหลือสูงกว่านิสิตหญิง แต่นิสิตหญิงมี
คะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นสูงกว่านิสิตชาย

นิสิตชายหญิง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการ
คบเพื่อนต่างเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเพียงด้านเดียว นิสิตหญิงมีคะแนนบุคลิกภาพ
ด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตชาย

2. บุคลิกภาพด้านความต้องการสืบหาประเภทของนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะที่ต่าง
กัน แตกต่างกันอย่างแปลประเภท คือ บุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออก ฟุ้งตนเอง
ไมตรีสัมพันธ์ มีอำนาจเหนือผู้อื่น ขอความช่วยเหลือ เปลี่ยนแปลง อดทน และคบเพื่อน-
ต่างเพศ

3. เมื่อพิจารณามูลค่าของบุคลิกภาพของนิสิตรวมทุกคณะแล้ว ปรากฏว่า นิสิตจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัยมีลำดับบุคลิกภาพด้านความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นสูงสุด รองลงไปคือ อดทน
เข้าใจตนเองและผู้อื่น ลำดับบุคลิกภาพด้านต้องการยกย่องผู้อื่นมีลำดับต่ำ และลำดับ
ที่ต่ำสุดคือ ความต้องการแสดงออก

อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลการวิจัยแยกตามข้อค้นพบ จากการเปรียบเทียบบุคลิกภาพ
ด้านความต้องการของนิสิตชายหญิงที่ศึกษาอยู่คณะเดียวกันและต่างคณะกัน ลำดับบุคลิกภาพ
ด้านความต้องการของนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะเดียวกัน และรวมทุกคณะ ข้อค้นพบที่คล้าย
และแตกต่างจากข้อค้นพบของบุคคลอื่น ซึ่งจะได้พิจารณาแต่ละคณะดังต่อไปนี้

คณะเศรษฐศาสตร์ จากผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตหญิงมีบุคลิกภาพด้านความต้องการ
สัมฤทธิ์ผล แสดงออก เปลี่ยนแปลง ไมตรีสัมพันธ์ มีอำนาจเหนือผู้อื่น ก้าวร้าวรุนแรงผู้อื่น

สูงกว่านิสิตชาย และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการพึ่งตนเอง คบเพื่อนต่างเพศ ต่ำกว่านิสิตชาย เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่น ๆ ปรากฏว่านิสิตคณะครุศาสตร์มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ คบเพื่อนต่างเพศต่ำกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% มีบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และออกทนต่ำกว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5% ผลการวิจัยนี้ได้ออกคนพบบางส่วนคล้าย และบางส่วนแตกต่างกับผลการวิจัยของ เอเลน เอ็ดเวิร์ด¹ (Allen Edwards) ซึ่งได้ทำการวิจัยบุคลิกภาพด้านความต้องการของนักศึกษาชายหญิงในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและบุคคลทั่วไป ข้อค้นพบที่คล้ายกันก็คือ นักศึกษาชายมีบุคลิกภาพด้านความต้องการพึ่งตนเอง คบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตหญิง และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ตรีสัมพันธ์ต่ำกว่านิสิตหญิง ข้อค้นพบที่แตกต่างกันคือ เอเลน เอ็ดเวิร์ด พบว่า นิสิตชายมีบุคลิกภาพด้านความต้องการสัมฤทธิ์ผล มีอำนาจเหนือผู้อื่น ก้าวร้าวรุนแรงน้อยกว่านิสิตหญิง แต่การวิจัยนี้พบว่านิสิตชายมีบุคลิกเหล่านี้ต่ำกว่านิสิตหญิง (จากตารางที่ 3)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตหญิงมีบุคลิกภาพด้านความต้องการไม่ตรีสัมพันธ์ และมีอำนาจเหนือผู้อื่นสูงกว่านิสิตชาย และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศต่ำกว่านิสิตชาย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% เมื่อเปรียบเทียบกับคณะต่าง ๆ ปรากฏว่านิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ พึ่งตนเองต่ำกว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% มีคะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พึ่งตนเองต่ำกว่านิสิตคณะรัฐศาสตร์ ไม่ตรีสัมพันธ์ต่ำกว่านิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คบเพื่อนต่างเพศต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1%

¹ Allen Edwards, Manual Edwards Personal Preference Scheduling (New York: The Psychological Cooperation, 1959), p. 7.

คณะนิติศาสตร์ จากผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตชายมีบุคลิกภาพด้านความต้องการ เป็นระเบียบสูงกว่านิสิตหญิง และแสดงออกต่ำกว่านิสิตหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ 5% เปรียบเทียบกับคณะอื่นปรากฏว่า นิสิตคณะนิติศาสตร์มีบุคลิกภาพด้านความต้องการ แสดงออกสูงกว่านิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พานิชศาสตร์และการบัญชี และแพทยศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการ แสดงออกสูงกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีอำนาจเหนือผู้อื่น ต่ำกว่านิสิตคณะพานิชศาสตร์และการบัญชี ขอความช่วยเหลือสูงกว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงต่ำกว่านิสิตคณะแพทยศาสตร์ พานิชศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ออกทนต่ำกว่านิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ คบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

คณะพานิชศาสตร์และการบัญชี ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตชายหญิงมีบุคลิกภาพ ด้านความต้องการไม่แตกต่างกันเลย เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่น ปรากฏว่ามีคะแนนบุคลิก- ภาพด้านความต้องการ แสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ คบเพื่อนต่างเพศต่ำกว่านิสิตคณะ สัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการ ออกทนต่ำ กว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

คณะแพทยศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตชายมีบุคลิกภาพด้านความต้องการ เข้าใจตนเองและผู้อื่น คบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตหญิง และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการ มีอำนาจเหนือผู้อื่นต่ำกว่านิสิตหญิง คียงมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% ผลการวิจัยครั้งนี้คล้ายกับ ผลการวิจัยของ ละออ พงษ์พานิช² ซึ่งได้ทำการวิจัยถึงบุคลิกภาพของบุคคลบางกลุ่มอาชีพ มีครู แพทย์ วิศวกร จำนวน 193 คน จากสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย แพทยสมาคม แห่งประเทศไทย และวิศวกรแห่งประเทศไทย วัดด้วย อีพีไอเอส พบว่า แพทย์ชายมีบุคลิก ภาพด้านความต้องการ คบเพื่อนต่างเพศสูงกว่าแพทย์หญิง ซึ่งเหมือนผลการวิจัยครั้งนี้ แต่พบว่า

²ละออ พงษ์พานิช, เรื่องเดิม, หน้า 65.

แพทย์ชายมีบุคลิกภาพด้านความเข้าใจตนเองและผู้อื่นต่ำกว่าแพทย์หญิง ซึ่งแตกต่างไปจากการวิจัยครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่นปรากฏว่า มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ มีอำนาจเหนือผู้อื่นต่ำกว่านิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คบเพื่อนต่างเพศต่ำกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นต่ำกว่านิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

คณะรัฐศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตชายมีบุคลิกภาพด้านความต้องการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ขอความช่วยเหลือ อคติสูงกว่านิสิตหญิง และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่น และเปลี่ยนแปลงต่ำกว่านิสิตหญิง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตคณะอื่น ปรากฏว่านิสิตคณะรัฐศาสตร์มีบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% มีบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ตรัสสัมพันธ์ต่ำกว่านิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอคติต่ำกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

คณะวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตชายมีบุคลิกภาพด้านความต้องการเปลี่ยนแปลงสูงกว่านิสิตหญิง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% แต่เมื่อรวมบุคลิกภาพทั้งสี่หาประเภทแล้วไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่น นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีบุคลิกภาพด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นต่ำกว่านิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คบเพื่อนต่างเพศต่ำกว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตชายมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตหญิง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% เพียงประเภทเดียว เมื่อรวมบุคลิกภาพทั้งสี่หาประเภทแล้วไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่น ปรากฏว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลิกภาพด้านความต้องการพึ่งตนเองสูงกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่ตรัสสัมพันธ์ต่ำกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีอำนาจเหนือผู้อื่นต่ำกว่านิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอความช่วยเหลือต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

คณะเศรษฐศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตชายมีคะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพด้านความต้องการสัมฤทธิ์ผล ขอความช่วยเหลือสูงกว่านิสิตหญิง และมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นต่ำกว่านิสิตหญิง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% เมื่อรวมบุคลิกภาพทั้งสิบหาประเภทแล้วไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตคณะอื่น ปรากฏว่านิสิตคณะเศรษฐศาสตร์มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการมีอำนาจเห็นผู้อื่นสูงกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ คบเพื่อนต่างเพศต่ำกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกสูงกว่านิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์และครุศาสตร์ ไม่ตรีสัมพันธต่ำกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปลี่ยนแปลงสูงกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ อุดทนต่ำกว่านิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตหญิงมีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการคบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตชาย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5% เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตคณะอื่นปรากฏว่า นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มีคะแนนบุคลิกภาพด้านความต้องการมีอำนาจเห็นผู้อื่นต่ำกว่านิสิตคณะครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อุดทนสูงกว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คบเพื่อนต่างเพศสูงกว่านิสิตเกือบทุกคน ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% และมีบุคลิกภาพด้านความต้องการแสดงออกต่ำกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ ฟังตนเองต่ำกว่านิสิตคณะครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ตรีสัมพันธสูงกว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงสูงกว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ อุดทนสูงกว่านิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ครุศาสตร์ และรัฐศาสตร์

จากผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบุคลิกภาพด้านความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นบุคลิกภาพที่เด่นที่สุด รองลงไปคือ อุดทนและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ส่วนบุคลิกภาพด้านความต้องการที่น้อยมากและน้อยที่สุดคือ การยกย่องผู้อื่นและการแสดงออก

ขอเสนอแนะ

สำหรับผู้สนใจจะศึกษาค้นคว้าปัญหาเรื่องนี้ต่อไป ผู้วิจัยใครขอเสนอแนะไว้ดังนี้

1. ควรจะได้มีการเก็บข้อมูลหลาย ๆ วิธีประกอบกัน อาจใช้วิธีสัมภาษณ์

การสังเกต การทดสอบ การประมาณค่า ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ยิ่งขึ้น

2. ควรเปรียบเทียบบุคลิกภาพด้านความต้องการของนิสิตชายหญิงที่ศึกษาอยู่ในสถาบันชั้นอุดมศึกษาอื่น ๆ ระดับอาชีวศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. การควบคุมตัวแปร อาจจะควบคุมมากกว่านี้ เช่น อายุ สถิติปัญญา ภูมิหลัง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และทางครอบครัว

4. ควรจะได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านความต้องการสืบหาประเภทของนิสิตชายหญิงคณะเดียวกัน โดยติดตามเป็นระยะยาวตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในสถาบันจนสำเร็จการศึกษาว่า จะมีบุคลิกภาพด้านความต้องการสืบหาประเภทเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือมีบุคลิกภาพด้านความต้องการสืบหาประเภทใดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา

5. ควรจะได้มีการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับบุคลิกภาพด้านความต้องการสืบหาประเภทด้วย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย